

PROGRAMA PARA SA TULONG- PINANSYAL

Alinsunod sa aming misyon at mga pinahalagahan, nakatuon ang Rehabilitation Hospital of the Pacific (REHAB) sa pagbibigay ng tulong-pinansyal sa mga pasyenteng mayroong mga medikal na kinakailangang serbisyo ng pangangalagang pangkalusugang nauugnay sa rehabilitasyon at hindi makakapagbayad batay sa kanilang indibidwal na pinansyal na sitwasyon. Nagbibigay-daan ang aming programa para sa tulong-pinansyal sa mga pasyenteng hindi naka-insure at kulang ang insurance na nakakatugon sa mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado na makatanggap ng pinansyal na suporta upang makatulong sa pagbabayad para sa kwalipikadong medikal na kinakailangang pangangalaga.

KWALIPIKADO BA AKO PARA SA TULONG-PINANSYAL?

Upang malaman kung kwalipikado ka para sa tulong-pinansyal, pakikumpleto ang Aplikasyon para sa Tulong-Pinansyal. Susuriin namin ang impormasyong ibibigay mo upang matukoy kung kwalipikado ka para sa tulong sa ilalim ng aming programa o kung may iba pang programa ng pamahalaan kung saan maaari ka naming tulungang mag-apply.

Sa pangkalahatan, nagbibigay ang REHAB ng buong tulong-pinansyal para sa mga kwalipikadong serbisyo kung:

- Ang mga liquid asset ng iyong pamilya ay katumbas ng o wala pang \$50,000; at
- Ang kita ng iyong pamilya ay o mas mababa sa 200% ng kasalukuyang Federal Poverty Guideline para sa Hawaii; at
- Ikaw ay mamamayan ng U.S. o legal na dayuhang permanenteng naninirahan sa Hawaii.

Maaaring may iba pang diskwentong available sa ilalim ng aming programa upang makatulong sa iyong mga medikal na gastusin.

PAANO AKONG MAKAKAPAG-APPLY SA O MAKAKAHANAP NANG HIGIT PANG IMPORMASYON TUNGKOL SA TULONG-PINANSYAL?

Makakakuha ka ng aming Patakaran sa Tulong-Pinansyal (Financial Assistance Policy o FAP), Aplikasyon para sa Tulong-Pinansyal o ng buod na ito nang libre sa:

- **PERSONAL:** Patient Financial Services department na nasa unang palapag ng REHAB Hospital sa Nuuanu, 226 North Kuakini Street
- **SA PAMAMAGITAN NG TELEPONO:** Tumawag sa isang kinatawan ng Patient Financial Services sa (808) 544-3340 (Lunes-Biyernes, 8:00AM hanggang 4:30PM)
- **ONLINE:** <https://www.rehabhospital.org/how-does-billing-work>
- **SA PAMAMAGITAN NG EMAIL:** FAProgram@rehabhospital.org

MAY MGA TANONG?

Para sa mga tanong tungkol sa tulong-pinansyal, makipag-ugnayan sa Patient Financial Services ng REHAB sa (808) 544-3340.

Makakatulong kami sa pagkumpleto ng Aplikasyon para sa Tulong-Pinansyal.

Pakibalik ang iyong nakumpletong aplikasyon at mga kopya ng sumusuportang dokumento sa Patient Financial Services department sa 226 North Kuakini Street, Honolulu, Hawaii 96817.

Buod ng Tulong-Pinansyal

Nalapat lang ang programa para sa tulong-pinansyal ng REHAB sa mga kwalipikadong serbisyong inilalarawan sa aming FAP. Ang mga serbisyong ipinapagkaloob ng mga provider na hindi kabilang sa REHAB sa mga lokasyon ng REHAB ay hindi kwalipikado sa ilalim ng aming FAP at maaaring singilin sa mga pasyente nang hiwalay.

Ang mga pasyenteng kwalipikado para sa tulong-pinansyal ay hindi aatasang magbayad nang higit sa mga halagang sinisingil sa pangkalahatan sa mga pasyenteng may insurance na sumasaklaw sa naturang medikal na kinakailangang pangangalaga.

